

Trao Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII: Vinh danh 71 tác phẩm báo chí tiêu biểu

17:02 16/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/6, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã tổ chức trao giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII - năm 2023 và gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Giải báo chí tỉnh Phú Thọ năm nay các tác phẩm của các tác giả tham dự ở 4 loại hình báo chí gồm: báo viết, báo hình, báo điện tử, báo nói. Qua vòng sơ khảo, đã có 148 tác phẩm báo chí được xét chọn. Hội đồng giải báo chí tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn và trao 6 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 32 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.



Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải A.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, các tác phẩm của nhóm tác giả đạt giải cao tiêu biểu cả nội dung và hình thức. Đồng thời, nêu bật được những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong triển khai thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; các hoạt động đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm là những câu chuyện ý nghĩa, xúc động về những tấm gương bình dị với nghị lực vượt khó vươn lên, về lòng nhân ái yêu thương con người với những việc làm thiết thực đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

GẶP MẶT KỶ NIỆM 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG (21/6/1925 - 21/6/2023)



Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Vũ Xuân Chương cho biết, Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ 13 được tổ chức thành công là dịp để các nhà báo, phóng viên đất Tổ học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, cùng nhìn nhận những thách thức khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới - thời kỳ công nghệ số; đồng thời tiếp thêm “lửa nghề” cho những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng tiếp tục “dấn thân” thi đua lao động sáng tạo để ngày càng có nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc cả về nội dung tư tưởng, hình thức thể hiện, có tác động xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, vững mạnh.

Nhân dịp này, các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Chương, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cũng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-bao-chi-tinh-phu-tho-lan-thu-xiii-vinh-danh-71-tac-pham-bao-chi-tieu-bieu>